



วัดบูรพารามราชวรวิหาร

วัดบูรพารามราชวรวิหาร

วัดบูรพารามราชวรวิหาร

# คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นอเนก-  
ประการ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยประเทศชาติและพสกนิกรทั้งปวง จึงมีพระราชประสงค์  
ที่จะให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้านและสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
บ้านเมืองและประชาชนชาวไทยนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการพัฒนา  
ประเทศ โดยทรงพยายามดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีระดับรายได้และความ  
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย  
และทรงตระหนักถึงการนำวิถีทางจิตวิทยาการแนะแนวมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อกิจการทั้งหลาย  
ทั้งปวง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงต่างๆ เช่น

โครงการศิลปาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบุกเบิกพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย โดยการพระราชทาน  
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบัน เป็นการให้ความรู้  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมต่างๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน  
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชาวไร่ชาวนา และมุ่งรักษางานฝีมือที่ประณีตสวยงาม  
เอาไว้ มีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ส่งเสริมสนับสนุนงานฝีมือที่ชาวบ้านทำเป็น  
อยู่แล้วในหมู่บ้าน เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าตีนจก ฯลฯ และการฝึกอบรมให้ชาวบ้านทำงานฝีมือที่  
ตนเองไม่เคยทำมาก่อน เช่น การปั้นตุ๊กตา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำเครื่องเงินและทอง  
 เป็นต้น

ผลงานศิลปหัตถกรรมเป็นที่ยอมรับในตลาดและเป็นที่ยุ้จักกันอย่างแพร่หลายกว้างขวาง  
จนมีข้าราชการและผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้จ่ายในการนี้  
และได้ขอพระราชทานให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิขึ้น โดยพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ต่อมาทรงเพิ่มเติมโครงการหัตถกรรมต่างๆ  
นับสิบแขนงโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และทรงคำนึงถึงวัฒนธรรม สภาพพื้นที่  
และความสามารถของราษฎรในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังทรงจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไป  
อย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น โดยการเปิด “ร้านจิตรลดา” ขึ้นหลายสาขาทั่วประเทศ หรือ  
ทรงนำสินค้างานฝีมือของไทยไปเปิดแสดงในต่างประเทศทุกครั้งที่เสด็จไปประเทศต่างๆ ทำให้  
สินค้าฝีมือของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้จากมีชาวต่างประเทศ  
จำนวนมาก ให้ความสนใจและสั่งซื้อสินค้าเป็นอันมาก

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ เนื่องจากทรงเห็นว่าการ  
ปลูกฝังคุณธรรมให้กับราษฎรมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันวิธีการดำเนินชีวิตของคน

ในสังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนให้ความสำคัญทางด้านวัตถุมากขึ้น ทำให้เกิดการขาดความสมดุลด้านจิตใจมากขึ้น พระองค์จึงได้ทรงริเริ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับราษฎรที่หมู่บ้านแม่ตระไคร้ ตำบลนาเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเน้นให้ราษฎรมีจิตใจทางด้านคุณธรรม มีความอดทน รู้จักความพอดี ความประหยัด มีความสามัคคี ฯลฯ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราษฎรในหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างวัตถุและจิตใจ

โครงการหมอบูบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสาธารณสุขสมบูรณแบบครบวงจร โดยทรงคัดเลือกคนในหมู่บ้านนั้นๆ ที่พออ่านออกเขียนได้มาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและเพื่อนบ้านตลอดจนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เกิดความจำเป็นของหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาปรากฏว่าหมอบูบ้านสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และดำเนินการในลักษณะสมบูรณแบบครบวงจร จากการให้ราษฎรมีความรู้เบื้องต้นในการรักษาพยาบาล การจัดแพทย์ไปทำการรักษาในระดับพื้นที่ การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและดูแลเยี่ยมเยียนจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่า โดยมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม และทรงริเริ่มโครงการปาร์กน้ำ เพื่อชักชวนราษฎรให้มาร่วมกันปลูกป่า ให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้ มีความเข้าใจในวิธีการ ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ทำลายป่า นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยการจัดให้ราษฎรเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ให้ความรู้ด้านการปลูกป่า ดูแลรักษาป่าพร้อมกันไป ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้เป็นอย่างดี

โครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่มความสมดุลให้ธรรมชาติและเป็นอาชีพเสริม โดยมีพระราชดำริให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และกว้างขวาง เพื่อให้เป็นสวนสัตว์เปิดตามธรรมชาติ และส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า เป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้เลี้ยง และช่วยให้สัตว์ป่าที่หายากมีจำนวนเพิ่มขึ้น

จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มและดำเนินการ แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่จะทรงอุทิศพระองค์สร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในด้านต่างๆ อันเป็นอุดมการณ์และปรัชญาของจิตวิทยาการแนะแนวที่มุ่งเน้นการพัฒนาปัจเจกบุคคลให้เกิดความเจริญสูงสุดในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้ปรากฏและเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวรสืบไป

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ศิลปินศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม



เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมวงศ์ผู้เป็นที่เคารพรักเกิดทุนอย่างซาบซึ้งแนบแน่นพระองค์หนึ่งของปวงชนชาวไทย ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามต่างๆ ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกสนิทชิดเชื้อว่า “สมเด็จพระย่า” ทั้งนี้นอกจากจะเนื่องด้วยทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่งของพสกนิกรไทยแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายหลายรูปแบบ และหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเปี่ยมด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม ควรแก่การนิยมยกย่องและถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ พระราชจริยวัตรที่น่าสนใจอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ พระองค์ท่านโปรดที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น แม้ในเวลาที่เป็นเวลาพักผ่อน ก็ยังโปรดที่จะทรงงานอดิเรกต่างๆ พระอุปนิสัยนี้ทรงประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และโดยเหตุนี้เองได้ทรงสนพระทัยงานศิลปะจนถึงทรงสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้อย่างเชี่ยวชาญในหลายๆ ประเภท ศิลปกรรมแขนงที่ทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คืองานด้านปั้นหรือประติมากรรม ได้ทรงทำแบบหล่อเครื่องเคลือบดินเผาไว้เป็นจำนวนมากที่ล้วนงดงาม โดดเด่นด้วยรูปแบบและเชิงการออกแบบที่มีลักษณะสร้างสรรค์ โดยความคิดริเริ่มเฉพาะพระองค์ และประณีตลึกซึ้งด้วยฝีมือพระหัตถ์ ซึ่งสะท้อนถึงความงามพร้อมด้วยองค์ประกอบและคุณค่าในเชิงศิลปะอย่างสมบูรณ์ งานประติมากรรมโดยฝีมือพระหัตถ์เหล่านี้มีหลายประเภท ทั้งที่เป็นวัตถุทางศิลปะโดยตรง เช่น รูปพระมิดไบอู๋น กวาง นกคณตรี และงานปั้นประเภทเครื่องใช้สอยต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม พาน และแจกัน เป็นต้น นอกจากนั้นงานประเภทประติมากรรมที่นับว่าสำคัญยิ่งและได้ทรงสร้างสรรค์ไว้เป็นจำนวนมากก็คือ งานปั้นพระพุทธรูป ซึ่งล้วนมีพุทธลักษณะที่งดงาม มีแบบฉบับเฉพาะ และเยี่ยมด้วยคุณค่าเชิงศิลปะอย่างแท้จริง

โดยพระราชอัจฉริยะซึ่งปรากฏเด่นชัดว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถอย่างสูงในด้านงานประติมากรรมดังได้กล่าวมาแล้ว สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นชอบที่จะขอพระราชทานพระราชวโรกาส ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏ กับทั้งเป็นสิริสวัสดิ์มหามงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวรสืบไป



## ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๕/๒๕๓๖) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

ปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)  
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

คำกล่าวบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ของนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ นายกสภามหาวิทยาลัย  
แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  
วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖



ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบบ้างของพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดจนคณาจารย์  
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งปวง ต่างเปี่ยมด้วยความสำนึกและปิติซาบซึ้ง  
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้ฝ่าพระบาทมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนิน  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ และในวโรกาสนี้  
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชนุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยใน  
รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการสำคัญ ที่จะได้ดำเนินการต่อไป โดยสังเขปดังนี้

ด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษานั้น ในปีการ  
ศึกษา ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒๐ สาขาวิชา มีนิสิตจำนวน  
๑,๓๑๖ คน และระดับปริญญาโท ๙ สาขาวิชา มีนิสิต ๓๑๙ คน ส่วนในปีการศึกษาต่อไป  
มหาวิทยาลัยจะเน้นการเปิดสอนคณะและสาขาวิชาใหม่ ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น  
สำคัญ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ โดยในปีการศึกษา ๒๕๓๖ นี้ ได้เปิดสอนสาขาวิชา  
เภสัชศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และจะเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์  
ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘ ตามลำดับ

ด้านการวิจัยอันเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งที่จะเพิ่มพูนข้อมูล  
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาประเทศนั้น มหาวิทยาลัย  
นเรศวรได้ดำเนินการวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา รวม ๑๗ โครงการ ประกอบด้วย การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ๑๑ โครงการ ด้านพัฒนาชุมชน ๑ โครงการ ด้านพัฒนาการเรียนการสอน ๔  
โครงการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก ๑ โครงการ ทั้งนี้คาดว่าในปีต่อไป  
เมื่อมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถดำเนินการค้นคว้าวิจัยได้หลากหลายและ  
กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในด้านการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชน รวม ๑๒ โครงการ ล้วนเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น โครงการอบรมมัคคุเทศก์ โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และโครงการฝึกอบรมดนตรีไทย เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้อาจารย์ในหลายคณะวิชาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก รวม ๒๔ รายการ

ภาวะและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประการสุดท้าย คือการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนั้น มหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมปลูกฝังให้บัณฑิตจัดทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมในด้านนี้ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้บริการด้วยการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สถาบันและหน่วยงานภายนอกตลอดปีการศึกษาอีกด้วย

ด้วยเดชพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนี้ว่ามีความก้าวหน้า ล่วงด้วยดีดังได้กราบบังคมทูลมานี้ ทั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์และข้าราชการทั้งปวงตระหนักดีว่า เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทที่ได้ฝ่าพระบาทได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันหนักยิ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จักต้องเร่งพัฒนาให้สามารถรับผิดชอบภาวะและบทบาทของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น จึงได้จัดทำโครงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับความเติบโตทางวิชาการ โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวนสองพื้นที่ดังนี้

๑. พื้นที่บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในพื้นที่หนึ่งพันไร่ เพื่อรองรับโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการสวนสมุนไพร โครงการสวนป่า เป็นต้น

๒. พื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอใช้ที่ดินหนึ่งหมื่นไร่ โดยกำหนดจะใช้ดำเนินงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยพืช สถานีทดลองและขยายพันธุ์สัตว์ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น

สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ ๒๕๓๕ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๙ คน จำแนกได้ดังนี้

ปริญญามหาบัณฑิต	๒๕๖ คน
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	๔๓๓ คน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	๑๙๕ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	๑๘๕ คน

และในวโรกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนี้กราบบังคมทูลสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และจะขอพระราชทาน

พระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชวโรกาสอันควรต่อไป

ณ บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามที่คนบดียังได้กราบบังคมทูลเบิกตัวต่อไป และขอพระราชทาน พระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและ วงศ์ตระกูลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ